



คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา เชิญคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมหารือปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงฯ ปี ๕๑

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีการประชุมต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อร่วมกันทบทวนการปรับปรุง กฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระในการพิจารณา คือ การศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ บังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ ประชุมได้เชิญคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑



รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ประธานกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์วิลาสิณี พิพิธกุล
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ ผู้อำนวยการองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

นายจักริกฤต เพิ่มพูล
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

โดยคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ให้ข้อมูลว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ดำเนินการภายใต้ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ

สำหรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงฯ พบว่า ที่ผ่านมาองค์การฯ ได้มีนโยบายในการขยายบทบาทสื่อสารณะสู่ระดับภูมิภาค ระดับสากล และสร้างภาคีพันธมิตร โดยได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสารณะด้วยการกระจายอำนาจให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นสำนักงานสาขา สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว และมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินงานด้วยตนเองมากขึ้น มีพื้นที่และช่องทางสื่อสารให้กับผู้ชมและผู้ฟังในระดับภูมิภาค รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการของตนเองที่ชัดเจนโดยการประสานความร่วมมือกับสภาผู้ฟังและผู้ชมรายการตามภูมิภาค ภาคีเครือข่าย และสถาบันวิชาการ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาศูนย์ ThaiPBS World ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีแผนระยะยาวที่จะพัฒนาองค์การฯ ให้เป็นสื่อสารณะต้นแบบของภูมิภาค

มติที่ประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป คณะอนุกรรมการมีกำหนดการเชิญผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และผู้บริหารฝ่ายข่าวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑